

ชาวไร่อ้อยร้องสื่อ ถูกนายหน้าตุนเงิน7ล้าน ไม่มีแรงงานตัดอ้อยจริง

เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 100 ราย ร้องสื่อมวลชน ถูกนายหน้าหลอกลวง เชิดเงินจ้างแรงงาน สูญกว่า 6-7 ล้านบาท เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอนแก่น แล้ว

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ผู้สื่อข่าว

▶ ต่อ : ไร่อ้อย -หน้า 11

ไร่อ้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย อ.ภูหลวง และอ.หนองหิน อ.วังสะพุง จ.เลย ร้องสื่อวอนให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งตามหาแก่นายหน้าต้มตุ๋น ว่า จะนำแรงงานมาตัดอ้อย โดยมีการทำสัญญาจ้างแรงงาน จ่ายเงินล่วงหน้า พอถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ไร้งานนายหน้า ทำให้แรงงานชาวไร่อ้อยกว่า 100 ราย ต่างสูญเงินกว่า 6-7 ล้านบาท

นางดอกอ้อ ศรีคำม้วน บ้านเลขที่ 13 หมู่ 6 บ้านโนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย กล่าวว่า ตนมีอาชีพปลูกอ้อยมากกว่า 10 ปีแล้ว เดิมทีส่วนใหญ่เกษตรกรจะจ้างแรงงานมาจาก สปป.ลาว แต่มาปีนี้ทางรัฐบาลเข้มงวดกับแรงงานต่างชาติ และการขอใช้แรงงานยุ่งยากมาก และมีโทษปรับสูงมาก 1 แสนถึง 4 แสนบาท จึงหันมาใช้แรงงานคนต่างจังหวัด ประกอบกับเมื่อปีที่ผ่านมามีนายหน้าชื่อ นางหนูพิน มารับจ้างและมารับเหมาตัดอ้อยในหมู่บ้าน มาพร้อมกับพวกหลายคน และก็ตัดทำได้ดี พอมาปีนี้ไม่มีคนงานจาก สปป.ลาว

จึงมีการติดต่อกับกลุ่มนายหน้าพวกนี้ โดยจะเข้ามาในหมู่บ้านมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่มและคาดว่า กลุ่มนายหน้าจะรู้จักกันหมดทำสัญญาข้ามปี เพราะกลัวเมื่อถึงเวลาฤดูการตัดอ้อยจะขาดแรงงานส่วนใหญ่จะวางมัดจำ บางคนก็จ่ายล่วงหน้าไปเลย ซึ่งราคาที่ตกลงคนงาน 20 คน จะจ่ายค่าจ้าง 1 แสนบาท จนตัดอ้อยเสร็จ บางคนมีไร่อ้อยกว่า 1,000-2,000 ไร่ จะจ้างคนงานมากขึ้นและอย่างรายเล็กๆ มี 30-40 ไร่ ก็อาจจะวางมัดจำ 2-3 หมื่นบาท

แต่ที่เดือดร้อนขณะนี้หลังจากนายหน้าส่วนใหญ่อยู่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น และแรงงานก็มาจากบ้านฝาง โดยตอนทำสัญญาจะมีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของคนตัดอ้อยนำมาประกอบสัญญาด้วย พอถึงเวลากลับไม่มีแรงงานไปตามนายหน้าต่างหายตัวตามหาก็ไม่เจอ ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนัก ไหนต้องสูญเสียเงินค้ำค่าแรงตัดอ้อยล่วงหน้า ยังต้องหาแรงงานตัดอ้อยให้ทันฤดูกาลเก็บอ้อยส่งโรงงาน ขณะนี้ชาวไร่อ้อยได้รวมตัวกว่า 100 คนและคาดว่า จะมีเกษตรกรถูกแก๊งนี้ต้มจะมีมากกว่านี้ ทั้ง อ.ภูหลวง, อ.วังสะพุง และอ.ผาขาว ตนกำลังร่วมลงชื่อและรวบรวมสัญญาจ้าง เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 6-7 ล้านบาทแล้ว พวกตนได้เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่นและจะเข้แจ้งความดำเนินคดีกลุ่มนายหน้าพวกนี้ที่ สก.ภูหลวง จ.เลย ต่อไป